



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววิลาศินี ปาอินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสามารถ ตันอริยกุล)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววิลาสินี ปาอินทร์  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ดำรงแห่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๙๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>-ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววิลาศินี ปาอินทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๓๙)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

เด็กชายไทย อายุ ๑ ปี ๒ วัน น้ำหนักแรกจับ ๗,๗๒๐ กรัม นับถือศาสนาพุทธ มีสิทธิ์ประกันสุขภาพ  
ถ้วนหน้าของโรงพยาบาลตากสิน

อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล มีไข้ ไอ น้ำมูกมา ๑ สัปดาห์ โดยมีประวัติ ไอ น้ำมูกข้น มีไข้สูงช่วง  
กลางคืน พาไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แพทย์ให้การวินิจฉัยเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาแก้ไอ ยาลดไข้ กลับไป  
รับประทานที่บ้าน อาการไม่ดีขึ้น กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอีกรอบ แพทย์ให้การรักษาโดย ฉีดยาฆ่าเชื้อทาง  
กล้ามเนื้อ เซฟไตรอะซอน ๑ เข็ม และได้ยาไปรับประทานต่อ อาการไม่ดีขึ้น ซึมลง หายใจหอบ จึงพามาตรวจที่  
โรงพยาบาลตากสิน แพทย์ตรวจร่างกายพบ หายใจมีคอบวม ชายโครงบวม ฟังปอดมีเสียงเสมหะ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก  
พบ มีฝ้าขาว บริเวณปอดทั้งสองข้าง จึงรับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยมาถึงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยหายใจ ๕๐  
ครั้ง/นาที มีคอบวมตอนหายใจเข้า ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด วัดทางผิวหนังได้ ๙๓ เปอร์เซ็นต์ กุมารแพทย์รักษา  
โดย การพ่นยาขยายหลอดลมแบบฝอยละออง ให้ออกซิเจนผ่านสายยางทางจมูก ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้อาหาร  
เชื้อ และยารับประทานตามอาการ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หายใจสม่ำเสมอ ไม่มีคอบวม หรือ ปีกจมูกบาน ใบน้อยลง  
แพทย์มีคำสั่งให้หยุดการให้ออกซิเจนได้ หลังรับไว้ในโรงพยาบาล ๑ วัน หลังหยุดให้ออกซิเจน ผู้ป่วยไม่มีอาการเขียว  
คล้ำ ฟังเสียงปอด พบเสียงเสมหะลดลง อาการดีขึ้น ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด วัดทางผิวหนังได้ ๙๘ เปอร์เซ็นต์  
ผู้ป่วยเด็กสามารถรับประทานอาหารและนมได้ดี ไม่มีไข้ แพทย์สั่งให้หยุดสารน้ำทางหลอดเลือดดำ หลังรับไว้ใน  
โรงพยาบาล ๒ วัน และหยุดการให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำ เปลี่ยนเป็นยาฆ่าเชื้อเป็นชนิดรับประทานแทน ผู้ป่วย  
เด็กมีอาการทุเลา แพทย์ให้กลับบ้านได้ พร้อมกับให้ยารับประทานต่อที่บ้าน ผู้ป่วยเด็กอยู่โรงพยาบาล ๓ วัน

**ประโยชน์ที่ได้รับ**

๑. ผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ ได้รับการวินิจฉัย และการพยาบาลอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากทางเดินหายใจอุดกั้น

๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบในเด็ก และให้ความร่วมมือในการรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถดูแลผู้ป่วยภายหลังกลับบ้านได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ จัดทำโครงการ “หนูน้อยพ่นยา” เพื่อส่งเสริมการพ่นยาให้มีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

๑. เพื่อให้มารดาและญาติ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบอย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้มารดาและญาติ มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กโรคปอดอักเสบอย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้มารดาและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพ่นยาอย่างมีประสิทธิภาพได้ถูกต้อง

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. มารดามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้น

๒. มารดาสามารถพ่นยาทั้งบรรเทาอาการ และควบคุมอาการได้ถูกต้อง และสามารถลดจำนวนวันนอนในการรักษาได้